

DIỄN VĂN KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2022 - 2023

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý, các bậc phụ huynh.

Kính thưa thầy giáo, cô giáo. Thưa các em học sinh.

Trong không khí vui tươi của ngày khai giảng năm học mới 2022 -2023. Hôm nay trường THCS tổ chức Lễ khai giảng năm học 2022-2023, thay mặt lãnh đạo nhà trường, tôi xin trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý, thầy giáo, cô giáo, các bậc phụ huynh học sinh, các em học sinh lời chào trân trọng nhất!

Trong năm học 2022 – 2023, trường THCS Tiên Cường đón nhận 103 học sinh được tuyển sinh vào học lớp 6 tại trường. Đây là một bước ngoặt trong quá trình học tập của các em, thầy chúc mừng các em và mong rằng các em sẽ nhanh chóng hòa nhập và đạt nhiều thành tích trong học tập, trở thành người con ngoan, trò giỏi tạo niềm tin cho cha mẹ và thầy cô.

Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa thầy, cô cùng toàn thể các em học sinh thân mến!

Năm học này chúng ta được kế thừa kết quả của năm học 2021-2022 rất đáng khích lệ, các hoạt động giáo dục trong nhà trường đều có sự chuyển biến tích cực và đạt những kết quả rất đáng tự hào cụ thể như sau:

- Kết quả 2 mặt giáo dục:

Tổng số học sinh	Học lực								Hạnh Kiêm							
	Tốt		Khá		T bình		Yêu		Tốt		Khá		T bình		Yêu	
	SL	%	SL	%	SL	%	SL	%	SL	%	SL	%	SL	%	SL	%
351	66	18.8	174	49.6	105	29.9	6	1.7	314	89.5	30	8.5	7	2.0	0	0

- Kết quả lên lớp sau thi lại: $351/351 = 100\%$
- Điểm thi KSCL cuối năm đứng thứ 10 của huyện, thi vào lớp 10 xếp thứ 9 trong toàn huyện (đây là sự tiến bộ rõ nét, đặc biệt kết quả môn Ngữ văn và môn Tiếng Anh) tăng 7 bậc so với năm học trước.
- Có 05 HSG cấp thành phố; 03 HSG quốc gia nhà trường tổ chức cho các em tham gia thi. Học sinh giỏi cấp huyện 27 giải. Học sinh giỏi trường 65 em; học sinh tiên tiến 135 em.
- Không có học sinh bỏ học

* Về cơ sở vật chất: Đảm bảo đủ phòng học cho các lớp học một buổi trong ngày;

Những kết quả đạt được ở trên phải nói đến sự phấn đấu hết sức mình của toàn bộ thầy và trò nhà trường, sự vào cuộc của phụ huynh học sinh, sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo lãnh đạo Huyện ủy; UBND huyện Tiên Lãng; Đảng ủy; UBND xã Tiên Cường. Trong buổi lễ khai giảng này xin chúc mừng toàn thể các em học sinh và các thầy cô, xin cảm ơn các ông bà PHHS đã cùng chúng tôi vào cuộc giáo dục con em mình có hiệu quả. Cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, các ban ngành, đoàn thể, đã chung tay với nhà trường giáo dục thế hệ trẻ ngày một tiến bộ.

Năm học mới 2022 – 2023, điều kiện trường ta còn nhiều khó khăn, dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, chúng ta cần tiếp tục thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; khắc phục mọi khó khăn để nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo: giáo dục truyền thống lịch sử; văn hóa; đạo đức; lối sống; lý tưởng cách mạng; kỹ năng sống; xây dựng môi trường giáo dục thân thiện và an toàn.

Các thầy giáo, cô giáo, chúng ta tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tâm huyết với nghề, sáng tạo, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục đổi mới căn bản toàn diện giáo dục.

Các em học sinh, thách thức của các em trước cuộc sống càng vô cùng to lớn. Là công dân của thế kỉ 21, các em sẽ phải đối mặt với một thế giới đầy biến động. Trong thế kỉ của mình, các em đang chứng kiến những biến đổi khí hậu bất thường, của nguồn tài nguyên đang cạn kiệt, của môi trường đang ô nhiễm và bị tàn phá ghê gớm, dịch bệnh hoành hành, chiến tranh giữa các vùng, lãnh thổ trên thế giới. Vậy nên các em càng phải cần học tập cho thật chu đáo: Các em cần phải học để thay đổi để đối mặt với việc lười nhác, với việc học tập thụ động, thay đổi để đối mặt với những thói hư tật xấu của mình với xã hội, thay đổi để đối mặt với sự vô cảm của mình ngay cả với những người thân yêu nhất, thay đổi để đối mặt với bản thân mình khi mình còn thiếu tư duy phản biện, một phẩm chất không thể thiếu của công dân thế

kỷ 21...Bước đầu các em cần học cách lắng nghe thầy giáo, cô giáo, cha, mẹ, người thân ...để phân biệt đúng, sai, và thực hiện cho mình những phẩm chất tích cực: chịu khó, cần mẫn, ý chí, khiêm tốn, thật thà, dũng cảm...phát huy truyền thống hiếu học, thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt, đoàn kết tốt để sau này trở thành công dân “**toàn cầu**”. **Kiến thức các em có được là tài sản lớn nhất của các em. Các em có thể từ tay trắng làm nên tất cả, biến không thành có. Các em không thể làm được những điều này nếu không có kiến thức, kỹ năng, thái độ. Hãy nhớ kỹ các em.**

Do đó đã đến lúc chúng ta phải thay đổi, cùng đồng hành biết quý trọng thời gian.

Tôi chân thành kính mong các vị lãnh đạo tiếp tục quan tâm đến sự phát triển nhà trường, các bậc phụ huynh tiếp tục phối hợp với nhà trường tạo điều kiện để con em mình học tập, rèn luyện tốt nhất.

Kính thưa các vị khách quý, các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh.

Thách thức lớn nhưng cũng đồng nghĩa với việc mở ra những cơ hội mới.Trường THCS Tiên Cường thân yêu đã có giá trị cốt lõi một thời, đã có sứ mệnh của thầy giáo, cô giáo, của các em học sinh. Chúng ta tin tưởng rằng bằng tất cả tâm huyết và sự nỗ lực của thầy và trò nhà trường cùng với sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự vào cuộc của các đoàn thể chúng ta sẽ lại tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành công và thắng lợi mới.

Xin kính chúc tất cả các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý, các bậc phụ huynh mạnh khỏe, hạnh phúc, các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh đạt nhiều thắng lợi trong năm học mới.

Tôi xin tuyên bố khai giảng năm học mới 2022 - 2023. Năm học với chủ đề “hãy thay đổi” để phát triển.

Xin trân trọng cảm ơn!

